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Sigurborg og Steinunn með réttindaráðsfund með nemendum 
Fundarstaður: Bókasafnið  
 
Sóley og Árni íþróttakennarar mættu á fundinn og ræddu við nemendur um hvort þau megi fá að 
velja hvað eigi að gera í íþróttatímum. Íþróttakennararnir tóku bara vel í það en útskýrðu líka 
fyrir þeim að þau þurfa að vita svona með góðum fyrirvara svo hægt sé að setja inn í skipulagið. 
Ákveðið var að þau gætu komið með uppástungu hvað verði gert í síðasta tímanum áður en 
útiíþróttir hefjast. Annars verður ákveðið að svona kosning hjá hverjum árgangi fari fram í 
upphaf haustannar og svo strax eftir áramót og þeim uppástungum komið áleiðis til 
íþróttakennara sem fyrst. 
 
Nemendur mættir: 
3.bekkur Þórður, Birta Líf, Bjarki og Kristín 
5.bekkur Harpa, Kristín Erla og Zion 
4.bekkur: fjarverandi 
6.bekkur Snorri 
7.bekkur: Elvar, Julian, Katrín Heiða og Sigurrós 
8.bekkur: Ásthildur og Heiða 
9.bekkur: Þórhildur og Þórhallur 
10.bekkur: Brynja var á fyrirlestri ásamt öllum í 10.bekk á óvæntum fyrirlestri frá löggunni inn í 
hátíðarsal en kom í lokin og við upplýstum hana um það sem kom fram á fundinum 
 
Það gafst ekki tími í að fara yfir hugmyndirnar úr hugmyndakassanum svo það verður gert á 
næsta fundi. 
 


